

กระจก 8 หน้า

ถ่วงเวลาแก้ไข พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า

ธุรกิจรายกลางและเล็ก ที่ต้องการเห็นรัฐบาลแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมของการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมากและให้ดูแลการประกอบธุรกิจในประเทศให้แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยที่รายใหญ่ไม่สามารถเอาเปรียบรายเล็กได้เหมือนที่ผ่านมา

เห็นท่าจะยาก และอาจไม่ได้เห็นการแก้ไขจนกฎหมายมีผลบังคับใช้ภายในรัฐบาลนี้!!
ทั้งๆที่เมื่อแรกทีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศได้กำหนดให้กฎหมายนี้เป็นหนึ่งในกฎหมายหลายฉบับ ที่ต้องเร่งปรับปรุงให้แล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มิ.ย.58 ที่ผ่านมาด้วยซ้ำ
แม้หน่วยงานดูแลกฎหมายนี้โดยตรงอย่างกรมการค้าภายในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ที่มี ร.มว.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้ขงเรื่องให้เจ้ากระทรวงคือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ร.มว.พาณิชย์ ขณะนั้น พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขมาโดยตลอด นับตั้งแต่แก้ไขแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.58 แต่ถูกถ่วงเวลาตลอดเช่นกัน โดยสั่งการให้กลับไปเปิดประชาพิจารณ์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งๆที่กรมฯทำแล้วตั้งก่อนการแก้ไขเสร็จ แต่หลังจากประชาพิจารณ์ตามคำสั่งเสร็จแล้วได้เสนอกลับไปให้พิจารณาใหม่เมื่อเดือน พ.ค.58 แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ

จนล่าสุด เมื่อนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รับตำแหน่ง ร.มว.พาณิชย์ ได้นำเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้ต่อ "นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์" รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติให้บรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

แต่กระทรวงพาณิชย์กลับถูกตั้งคำถามว่า ทำไมต้องเร่งเสนอการแก้ไข ทำไมไม่เสนอตอนปลายรัฐบาล ทำไมต้องเสนอให้กรรมการมาจากการคัดสรร ทำไมไม่ให้มาจากการแต่งตั้งเหมือนก่อน ฯลฯ

ส่งผลให้ร่างกฎหมายเข้าปัญหาขังไม่ได้บรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาใน ครม. นานี่นี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ว่า จะดำเนินการอย่างไร จะยืนยันการแก้ไขเช่นเดิม หรือจะปรับปรุงใหม่ให้ถูกใจรัฐบาล หรือจะไม่เสนอการแก้ไขใดๆอีก

สาเหตุที่ "ใครๆ" ไม่ต้องการให้แก้ไข เพราะกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานอิสระ กรรมการต้องสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปลอดการครอบงำของนักการเมืองและนักธุรกิจ

นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจแข่งกับภาคเอกชน ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้เช่น บมจ.ปตท., บมจ.การบินไทย, บมจ.การทำอากาศยานไทย เป็นต้น เพื่อให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมถึงเพิ่มเติมคำนิยามของบริษัทให้ครอบคลุมบริษัทในเครือ, เปลี่ยนแปลงโทษอาญาและปรับเพิ่มโทษทางปกครอง และให้เอาผิดกับธุรกิจไทยที่ทำผิดนอกราชอาณาจักร แต่กระทบต่อผู้บริโภคในประเทศ

การแก้ไขดังกล่าว ถ้าพิจารณาอย่างเป็นธรรม จะช่วยควบคุมดูแลไม่ให้รายใหญ่และรัฐวิสาหกิจเอาเปรียบรายกลางและเล็กได้ จากปัจจุบันมีทั้งผูกขาด ยั่วยุราคา ขยายห่วง ฯลฯ เป็นธรรมดา ที่อาจมีความพยายามลื้อบปีไม่ให้กฎหมายผ่าน

แต่การเป็นรัฐบาล ต้อง balance ผลประโยชน์ของทุกภาคส่วน ไม่ใช่เข้าข้างรายใหญ่แล้วปล่อยรายเล็กเผชิญชะตากรรมที่ไม่สิ้นสุด ปากบอกช่วย SME แล้วอย่างนี้เรียกว่าช่วยหรือซ้ำเติมกันแน่!!

ฟันนี้เอส